

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าหลังเงินยงไหลเข้าเอเชีย, ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า จากแรงหนุนของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาในเอเชียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ที่เพิ่มขึ้น

*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ และทำให้มีแรงซื้อคืนเข้ามา แต่บรรยากาศโดยรวมยังคงย่ำแย่ ต่อรายงานการจ้างงานที่จะประกาศในวันศุกร์นี้

*ปัจจัยกระตุ้นตลาด คือการปรับตัวขึ้นมิตค่าของดัชนีภาคบริการ ของสถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) ของสหรัฐ ซึ่งขึ้นไปที่ 54.3 ในเดือนก.ค. และบ่งชี้ถึงอัตราการขยายตัวมากขึ้น

*นักวิเคราะห์มองว่า ปัจจัยดังกล่าวช่วยสกัดข่าวลือที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผ่อนคลายเชิงปริมาณ ในการประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้า และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ตีตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

*สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์แคนาดา พุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีตมหนักนั้น เริ่มดีขึ้น

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในวันศุกร์นี้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่าการจ้างงานจะลดลง 65,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. แต่เพิ่มขึ้น 90,000 ตำแหน่ง ในภาคเอกชน

*ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ จะประชุมในวันนี้ แต่ก็คาดว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่อย่างใด ขณะที่แทบจะไม่มี การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชียในวันนี้

*08.59 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.09/14 จาก 32.14/18 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.10/13 จาก 32.142/172 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.14/18 จาก 86.24 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3146/50 จาก 1.3160 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เมื่อคืนตัวเลขอเมริกาออกมาดี แต่นักลงทุนคงมองในระยะยาวมากกว่า ว่าสกุลเงินเอเซียน่าจะแข็งค่าได้ต่อ จากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่มากขึ้น" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นจากแรงหนุนของกระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้ามาในเอเชีย ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีของสหรัฐ ไม่น่าจะทำให้มีเงินไหลกลับไปซื้อดอลลาร์มากนัก เพราะช่วงนี้นักลงทุนคงจะมองเป็นภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ทำให้ความต้องการลงทุนในสกุลเงิน และสินทรัพย์เสี่ยง มีมากกว่า

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.08 และแนวรับ 32.20-

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้